

## ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 35.39 แข็งค่าตามหยวน ให้กรอบ 35.30-35.50 จับตา flow-มติกง.สัปดาห์นี้

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 พ.ย. 2566)--นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 35.39 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นจากระดับปิดสัปดาห์ก่อนที่ 35.48 บาท/ดอลลาร์

ในสัปดาห์นี้ ควรระวังความผันผวนในช่วงตลาดทยอยรับรู้รายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ ทั้งของสหรัฐฯ และจีน พร้อมรอดูทิศทางถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และรอลุ้นผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)

ทั้งนี้ ประเมินว่า กนง. จะมีมติคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.50% หลังล่าสุด แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อรวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจอาจลดลงกว่าที่ กนง. เคยประเมินไว้บ้าง ท่ามกลางความไม่แน่นอนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ รวมถึงความไม่แน่นอนของแนวโน้มบรรดาเศรษฐกิจประเทศหลัก

"แนวโน้มค่าเงินบาท มองว่าโมเมนตัมการอ่อนค่ายังคงมีอยู่ โดยมีโซน 35.50 บาท/ดอลลาร์ เป็นแนวต้านสำคัญ ซึ่งเงินบาทจะอ่อนค่าต่อ หรือพลิกกลับมาแข็งค่า อาจต้องรอลุ้นทิศทางฟันด์โฟลว์นักลงทุนต่างชาติ หลังทยอยรับรู้ผลประชุม กนง. และเงินบาทอาจได้รับอานิสงส์จากการแข็งค่าของเงินหยวนจีน" นายพูนระบุ

นายพูน คาดกรอบเงินบาทวันนี้จะอยู่ที่ระดับ 35.30-35.50 บาท/ดอลลาร์

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยนอยู่ที่ระดับ 149.20 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 149.60/65 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0939 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 1.0902/0906 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ที่ระดับ 35.448 บาท/ดอลลาร์

-สัปดาห์นี้ นักลงทุนติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 29 พ.ย. เพื่อติดตามมติอัตราดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงรอดูทิศทางประเมินทิศทางเศรษฐกิจตลอดทั้งปี 2566 นี้ รวมทั้งแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2567

-‘เศรษฐกิจ’ แถลงคิกออฟ 28 พ.ย. แก่หนี้ในระบบ เปิดลงทะเบียน 1 ธ.ค. ดึงแบงก์รัฐอู่มาลัยกลไก ‘นาโน-ฟิโกไฟแนนซ์’ กยศ.ขานรับสะสางลูกหนี้กองทุนกู้ยืมเรียน ชะลอฟ้อง บังคับคดี ปลดล็อกคนค้า 2 ล้านราย

-ปลดัดกระทรวงการคลัง เผย กระทรวงคลัง อยู่ระหว่างเร่งสรุปพิจารณามาตรการเพื่อสนับสนุนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล โดยมาตรการที่พิจารณานั้น จะมีส่วนช่วยเหลือทั้งลูกหนี้ในระบบ และนอกระบบ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแบงก์รัฐเข้ามาร่วมมาตรการ ส่วนแบงก์เอกชนนั้น จะใช้แนวทางการขอความร่วมมือ

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-"ภูมิธรรม" ยัน "ดิจิทัลวอลเล็ต" ยังทำตามแผน ย้ำเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ใช่แจกเงินทั่วไป วอนอย่าเอา ชนกะคาน ขอช่วยกันให้ประชาชนอยู่ดีกินดี นายกษ ฤยสาขปัญหานั้นนอกระบบวาระแห่งชาติ แถลง 28 พ.ย. แก้อย่างบูรณาการ ซูเปอร์โพลเดือนเพื่อไทยตายแน่ ชี้แจกหมื่นผ่าน "แอปเป่าตัง" เป้าหมายโจรสลัดเบอร์ โจมตีเกษตรกรเหยื่อหลัก นักวิชาการห่วงหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีปีหน้าทะลุ 91%

-กระทรวงการต่างประเทศของจีนประกาศเมื่อวันศุกร์ (24 พ.ย.) ว่า จีนจะอนุญาตให้ผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สเปน และมาเลเซีย เข้าประเทศจีนได้เป็นเวลานานสูงสุด 15 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า

-นักลงทุนรอการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น จีน ส่วนเงินเพื่อภาคบริการของญี่ปุ่นพุ่งสู่ระดับสูงสุดในรอบ 45 เดือน

-นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ เพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2566 (ประมาณการครั้งที่ 2), ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนต.ค., ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (Pending Home Sales) เดือนต.ค., ราคาบ้านเดือนก.ย.จากเอสแอนด์พี/เอส-ซิลเลอร์ และรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book จากเฟด

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้